

# Thư ngỏ

Kính gửi: - Sở Y Tế Tỉnh KonTum  
- Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh KonTum  
- Khoa Nhi BVĐK Tỉnh Kon Tum

Tên tôi là: **Nguyễn Hùng Anh**

Vợ tôi là: **Lý Quân Phú**. Là Cha mẹ của hai cháu **Lý Nguyễn Uy Phong** (Bé Trai) và **Lý Nguyễn Gia Linh** (Bé Gái).

Địa chỉ: 119 Phở Quang, P.9, Q.Phú Nhuận Tp.HCM.

Tôi viết thư này xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Lãnh đạo, các Bác sĩ, Y tá và nhân viên trong bệnh viện tỉnh Kon Tum, đặc biệt là khoa Cấp cứu Sơ Sinh và Khoa Sản. Hai cháu Uy Phong và Gia Linh sinh non ở tuần thứ 27 với cân nặng mỗi bé là 1kg và 900gr tại BVĐK Tỉnh Kon Tum, ngay sau khi hạ sinh gia đình đã được sự hỗ trợ từ khoa nhi của bệnh viện tỉnh Kon Tum đưa các cháu cấp cứu kịp thời trong tình trạng suy hô hấp, thể trạng yếu. Trong quá trình điều trị bệnh ở khoa Cấp cứu Sơ sinh, các con và vợ tôi đã được các bác sĩ và y tá tận tình chăm sóc, điều trị cho đến nay (sau 52 ngày) được ra viện. Tôi viết thư này, đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến bác trưởng khoa sản là Bs Khánh, bác sĩ Hà, bác sĩ Nhật cùng các tập thể bác sĩ điều dưỡng Khoa Sản và cảm ơn Trưởng khoa nhi là Bs Hà Anh Đức cùng tập thể bác sĩ điều dưỡng khoa nhi là những người đã tận tình giúp đỡ theo dõi sức khỏe của vợ và các con tôi từ những nhịp thở, giọt sữa, màu da, màu mắt..., bất kể ngày, đêm mà không có bất kỳ một đòi hỏi riêng gì cho bản thân cho tới khi các con tôi có được thể trạng tốt đủ điều kiện ra viện như bây giờ. Các Bác sĩ, Y tá và nhân viên trong khoa đã làm sáng, rạng thêm lời dạy của Bác Hồ về nghề Y "Luong y như từ mẫu". Các Bác sĩ, Y tá cho thấy một tập thể đoàn kết, làm việc khoa học, trình độ chuyên môn, tinh thần vững vàng, tấm lòng bao dung... Gia đình tôi rất cảm động, ngưỡng mộ và biết ơn Bệnh viện, Các Bác sĩ, Y tá. Tôi hy vọng bệnh viện sẽ ngày càng phát triển hơn nữa cả về chuyên môn tới cơ sở vật chất, tinh thần trách nhiệm.

Một lần nữa gia đình tôi xin được cảm ơn và kính chúc sức khỏe tới các vị lãnh đạo, các Y, Bác sĩ trong bệnh viện, trong khoa Cấp cứu sơ sinh, gia đình chúng tôi kính chúc các Y, Bác sĩ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an để tiếp tục sự nghiệp cứu người! Cũng xin nhắn đôi lời tới các gia đình người bệnh là luôn tin tưởng vào tay nghề, sự chăm sóc của các Y, Bác sĩ nơi đây, hãy bình tĩnh và phối hợp tốt với các Y, Bác sĩ để có được kết quả tốt nhất cho các con thân yêu của mình. Trân trọng cảm ơn!

